

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: /SLĐTBXH-LĐVLGDNN

V/v khắc phục tồn tại trong thực
hiện phòng dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hai ngày: 29/4 và 04/5/2020;

Sở Lao động - TBXH hoan nghênh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tích cực, nghiêm túc, thực hiện tốt và tuân thủ các biện pháp phòng dịch; tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị có hiện tượng chủ quan trong công tác phòng dịch COVID-19, cụ thể: Việc bố trí khu vực rửa tay nhanh tại cơ sở còn thừa sót, một số đơn vị chỉ đặt tại cổng trường không bố trí trong khuôn viên của đơn vị; chưa thực hiện giãn cách vị trí ngồi học; vệ sinh khu vực ký túc xá, phòng học, xưởng thực hành,... chưa đảm bảo.

Để công tác phòng chống dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, bảo đảm sức khỏe cho học viên, học sinh, sinh viên, Sở Lao động - TBXH đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khắc phục các tồn tại nêu trên và thực hiện nghiêm các khuyến cáo tại các văn bản trước đây của Sở Lao động - TBXH và cơ quan y tế.

Về đề xuất của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên cho phép bếp ăn được hoạt động trở lại để phục vụ khép kín cho học sinh, sinh viên ở ký túc xá; về vấn đề này đề nghị nhà trường chủ động, linh hoạt tùy theo tình hình thực tế tại trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giãn cách trong phòng dịch.

Sở Lao động - TBXH gửi kèm Thông báo số 30/TB-SYT ngày 29/4/2020 của Sở Y tế về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế Đắk Lắk (*văn bản được đăng tại mục Thông Báo, Cổng thông tin điện tử Sở Lao động - TBXH Đắk Lắk, link: <http://sldtbxh.daklak.gov.vn>*) đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo dõi, thực hiện.

Sở Lao động - TBXH đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BGĐ;
- Lưu: VT (đăng CTTĐT), LĐVLGDNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Trọng Tùng